



CÔNG TY CỔ PHẦN TIE
262A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Võ Thị Sáu,
Quận 3, TP. HCM
<http://www.tiegroupp.vn>

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/ UBCK-HNX

TP. HCM, ngày 29 tháng 07 năm 2021

V/v báo cáo tạm hoãn CBTT

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN TIE

Mã chứng khoán: TIE

Địa chỉ: 262A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh

Trước tiên, Công ty cổ phần TIE (“TIE”) gửi lời cảm ơn và lời chào trân trọng đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Theo quy định của Ủy ban chứng khoán nhà nước (UBCKNN) và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với công ty đại chúng, sau khi kết thúc Quý 2, doanh nghiệp phải lập các báo cáo gửi UBCKNN, HNX và thực hiện công bố thông tin theo quy định bao gồm:

1. Báo cáo quản trị;
2. Báo cáo danh sách cổ đông lớn và cổ đông nhà nước;
3. Các báo cáo khác theo Thông tư 96/2020/TT-BTC và quy định của UBCKNN, HNX;

Như Quý đơn vị đã biết, trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Ngày 09 tháng 07 năm 2021, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 của Thủ tướng chính phủ về thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; ngày 22 tháng 07 năm 2021, Ban thường vụ Thành ủy đã ban hành chỉ thị 12 về tăng cường một số biện pháp thực hiện chỉ thị 16 về phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố theo đó chính quyền địa phương yêu cầu

- Người dân chỉ được phép ra khỏi nhà khi thật sự cần thiết để cấp cứu, mua thực phẩm thiết yếu.
- Siết chặt hoạt động của doanh nghiệp: chỉ những doanh nghiệp dịch vụ thiết yếu về y tế, thực phẩm, lương thực, thực phẩm, cung cấp suất ăn cho các bệnh viện, khu cách ly, khu thu dung điều trị; cung cấp điện, nước, gas, bưu chính, viễn thông, vệ sinh công cộng, vận chuyển hàng hoá thiết yếu; kho bạc nhà nước, dịch vụ tang lễ và một số dịch vụ thiết yếu khác do cấp có thẩm quyền quy định được hoạt động theo yêu cầu phục vụ và bảo đảm an toàn. Các doanh nghiệp sản xuất khác chỉ được phép hoạt động với điều kiện phải bảo đảm an toàn, tuân thủ nguyên tắc “3 tại chỗ” và “một cung đường, hai điểm đến”; kiên quyết dừng ngay lập tức và xử phạt nghiêm đối với các trường hợp hoạt động không đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch.

Với những chính sách giãn cách xã hội như nêu trên, công ty chúng tôi đã không sắp xếp nhân viên làm việc tại văn phòng và trụ sở kể từ ngày 09 tháng 07 năm 2021.

Do đó bằng văn bản này, TIE kính báo cáo Quý UBCKNN và Quý HNX về tình hình thực tế của doanh nghiệp với những khó khăn vì dịch bệnh nêu trên và căn cứ quy định tại Điều 8 Thông tư 96: “Đối tượng công bố thông tin được tạm hoãn công bố thông tin trong trường hợp vì những lý do bất khả kháng như: Thiên tai, hỏa hoạn, chiến tranh, dịch bệnh và các lý do bất khả kháng khác.” và đề nghị Quý cơ quan đồng ý việc TIE tạm hoãn thực hiện công bố thông tin theo Thông tư 96/2020/TT-BTC; các quy định của UBCKNN và HNX cho đến khi chính quyền địa phương kết thúc thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 của Thủ tướng chính phủ và những chỉ thị khác tăng cường

Chúng tôi cam kết sẽ nghiêm túc thực hiện báo cáo và công bố thông tin theo quy định sau khi khắc phục được tình trạng dịch bệnh bất khả kháng

Công ty cổ phần TIE rất mong nhận được sự chấp thuận của Quý Ủy Ban và Quý Sở.

Trân trọng.

* Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

CÔNG TY CỔ PHẦN TIE

TỔNG GIÁM ĐỐC



ĐỖ THỊ KIM OANH